

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุกร ๕๖๗ /๒๕๖๔

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่า บพท. จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสม สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ บพท. จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ดังต่อไปนี้

๑. คำนิยาม

“บพท.” หมายความว่า บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของ บพท.

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของ บพท.

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บพท. จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่ การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์และตามข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานฯ ของ บพท. เท่านั้น ทั้งนี้ บพท. จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของ บพท. กรณีที่ บพท. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บพท. จะขอความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอันไหวจะเข้าข่ายยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

กรณีที่ บพท. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลโดยตรง บพท. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและ ขอรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ต้องขอความยินยอมตาม มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บพท. จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ บพท. เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรม ทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานการ ดำเนินงานของ บพท. และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ บพท. โดย บพท. จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

บพท. จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๒) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บพท. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บพท. และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บพท. อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาจ้างของ บพท. โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บพท. จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากขอบเขตที่ บพท. ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บพท. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเปิดเผยไปยังหน่วยงานอื่นตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๕. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๕.๑ บพท. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บพท. จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ บพท. โดยพนักงาน/ลูกจ้างของ บพท. สามารถเข้ามาใช้บริการระบบสารสนเทศของ บพท. เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บพท. และข้อมูลของตนเองได้

๕.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ บพท. ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลครอบครัว ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เงินเดือน/ค่าจ้าง ภาพนิ่ง ภาพจากกล้อง CCTV หรือข้อมูลอื่นใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๖ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ บพท. และบริการต่าง ๆ ที่จัดให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย บพท. จะดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๖.๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

๖.๒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผย การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

๖.๓ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

๖.๔ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็น หรือมีการถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือมีการคัดค้านการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๖.๕ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามคำร้อง ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้ แทนการลบหรือทำลาย หรือเมื่อข้อมูลหมดความจำเป็นแต่ต้องเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

๖.๖ สิทธิในการขอรับและให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังที่อื่น โดยข้อมูลนั้นต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ หรือมีสภาพทางเทคนิคที่สามารถทำได้

๖.๗ สิทธิในการคัดค้านการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการรอกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) และ ๒๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบท. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่ บอท. กำหนด ผ่านช่องทางการติดต่อของ บอท. โดยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บอท. อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่มิมีกฎหมายกำหนดไว้

๗. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บอท. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ บอท. รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดย บอท. จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

๔. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท วิหุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ตั้ง : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๔๙-๓๕๓๑-๔๑

อีเมลล์ : pdpa@aerothai.co.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

รองประธานกรรมการบริษัทฯ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำเนาเรียน : ฝ่ายจัดการทุกระดับ